
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำป 2562  
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7. นายสุเทพ  บัวแกว  ผูอำนวยการกองชาง 
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๒ 

 

เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  รองประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย เปนผูดําเนินการประชุม 

รองประธานสภาฯ : กลาวเปดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

รองประธานสภาฯ 
 

: วันนี้เวลา 13.30 น ขอเชิญทุกทานเขารวมประชุมการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลกระบี่นอย ครั้งที่ 7 ประจําป 2562 และหลังเลิกการประชุมสภาฯ ขอเชิญ
ทุกทานรวมงานบําเพ็ญกุศลศพบุตรชายของ คุณประสิทธิ์ กระบี่นอย ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 9    
เวลา 12.00 น ณ วัดสุวรรณธาราราม 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาํป  พ.ศ. 2561  

รองประธานสภาฯ 
 
นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ขอเพิ่มเติมขอความในหนาที่  16  บรรทัดแรกประโยคที่กระผมพูดวา “ในเรื่องของ
รายละเอียดการลงนามในบันทึกขอตกลง” ใหเพิ่มเติมขอความ  “ระหวางแขวงทางหลวง
กระบี่ กับเทศบาลตําบลกระบี่นอย เรื่องการปรับภูมิทัศน ดูแลบํารุงรักษา บริเวณเกาะกลาง
ทางหลวงหมายเลข 4” ตอทายประโยค 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  เพิ่มเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ เพิ่มเติมอีก 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕61 หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

ตามที่  เทศบาลตําบลกระบี่นอย  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
2561 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมตรงความ
ตองการ  โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน อาทิ การนําขอมูลปญหา ความ
ตองการจากแผนชุมชน จากการจัดประชาคมทองถิ่น ตลอดจนนโยบายของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล สํานัก/กอง  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ไดพิจารณาราง



๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: 

แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 เรียบรอยแลวอาศัยอํานาจตาม
ระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 9 (ขอ 22) วรรคทาย เมื่อแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  และความตามขอ 10 (ขอ 22/1)  วรรคทาย  เมื่อ
แผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช   ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่
นอย จึงอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประกาศ  ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2562  รายละเอียด
อื่นๆปรากฏอยูในเอกสารที่ไดจัดสงใหกับสมาชิกสภาฯทุกทานไปลวงหนาแลว 
 

รับทราบ 

3.2 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับแกไข ฉบับที่ 2 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่ประชุม 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

ตามที่ เทศบาลตําบลกระบี่นอย ไดจัดทําแผนพฒันาสีป่  (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม/ 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  และนายกเทศมนตรีประกาศใชแผนดังกลาว เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2561 เรียบรอยแลว นั้น   เนื่องจาก การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่ ไดแจง
ราคาคาติดตั้งวางทอประปาตามรายละเอียดโครงการหนาที่ 17 ลําดับที่  2  จากเดิม  
74,429 บาท  ต้ังงบประมาณในแผนพัฒนาไว  74,500 บาท  เปน  76,347 บาท  ทํา
ใหงบประมาณที่จะดําเนินการโครงการดังกลาวเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ขอ 4, ขอ 21  และความตามขอ 8  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 6247   ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560  ขอ 3  ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจในการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น ตาม “ราคากลาง” 
แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ใหเปน
ปจจุบัน  นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย   จึงอนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2564  แกไข  ครั้งที่  2/2562  ของแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2561 ประกาศ  ณ  วันที่   20  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2562 
รายละเอียดอื่นๆปรากฏอยูในเอกสารที่ไดจัดสงใหกับสมาชิกสภาฯทุกทานไปลวงหนาแลว 

 
รับทราบ 

 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
                     การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม และเงนิทุนสํารองเงินสะสม    10 โครงการ 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 

 
 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 

น.ส.จิรา  ไกรนรา 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 

: 

 รายละเอียดของโครงการที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสม และเงินทุนสํารองเงินสะสม ก็ไดจัดสง
ใหกับทานสมาชิกสภาฯทุกทานแลว  เพื่อใชในการประกอบการพิจารณาในวันนี้  ทั้ง 10 
โครงการก็เปนโครงการที่พี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลกระบี่นอยไดรับความเดือดรอน 
ตองการใหเทศบาลแกปญหา  กระผมพรอมดวยกองชางก็ไดลงสํารวจตามความเปนจริง ทุก
โครงการ และไดผานขั้นตอนของการประชุมประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล 
เรียบรอยแลว  
 

กระผมเองในฐานะผูอํานวยการกองชางก็ไดลงสํารวจทุกโครงการ ตามที่ทานนพดล หวังกอ 
รองนายกเทศมนตรี ไดอภิปรายไป โครงการที่ขออนุมัติในวันนี้ก็เปนโครงการที่ประชาชน
เดือดรอนมาก และจําเปนจริงๆ ในการคํานวณราคากลางของโครงการก็คํานวณจากความ
เปนจริง รายละเอียดตางๆ การประมาณการราคา และแบบในการกอสรางของทั้ง 10 
โครงการ ก็ไดจัดสงใหสมาชิกสภาฯทุกทานไปลวงหนาแลว และถาหากมีขอสงสัยในสวนใด 
หรือโครงการใด ขอใหสอบถามไดเลยครับ 
 

ขอช้ีแจงในสวนของงบประมาณเพื่อประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ขณะนี้มียอดเงิน
สะสมคงเห ลือสุ ท ธิที่ นํ า ไปบ ริห ารได  ณ  วันที่  21  กุ มภาพัน ธ  2562   จํ าน วน 
1,174,075.99  บาท และ เงินทุนสํารองเงินสะสม 29,442,603.37  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 
 



๕ 

 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์ เองฉวน 
 

 
 

นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 

 
นายวินัส  ชุมบุตร 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

 
: 
 
 
 
 

 
: 
 
 
 

การขออนุมัติจายขาดเงินงบประมาณทั้ง 10 โครงการในวันนี้ เทศบาลตองใชงบประมาณ    
ในการจายขาด  2 สวน คือ จากเงินสะสม ที่มีอยูจํานวน 1,174,075.99 บาท และอีกสวน
คือ จากเงินทุนสํารองเงินสะสม ซึ่ งมีอยู  29,442,603.37  บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ขอ 87 (2) หากมีความ
จําเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจนําเงนิทุนสาํรองเงนิสะสมไปใชจายได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถิ่น   ในวันนี้ การขออนุมัติ 9 โครงการ จะขอใชเงินในสวนของเงินทุนสํารองเงิน
สะสม อีก 1 โครงการ คือโครงการ ขอที่ 4.4  จะใชงบประมาณทั้งสองสวนคือทั้งเงินสะสม
และเงินทุนสํารองเงินสะสม   
 
โครงการที่ขออนุมัติครั้งนี้ เปนโครงการของหมูที่ 11 ถึง 6 โครงการ ตําบลกระบี่นอย มี
ทั้งหมด 13 หมูบาน ถาพี่นองประชาชนไดรับทราบก็อาจจะมีความนอยใจ ทําไมถึงไม
กระจายใหกับหมูบานอื่นๆบาง ก็อยากทราบเหตุผลวาเปนเพราะเหตุใด 

 
โครงการที่ขออนุมัติในวันนี้ทุกโครงการมีความจําเปนอยางมาก พี่นองเดือดรอนมาก เทศบาล
ก็ไดลงสํารวจทุกครั้งเมื่อมีพี่นองแจงมา บางสายเวลาฝนตกน้ําจะทวมทุกป และเปนระยะทาง
สั้นๆ 100-200 เมตร  เชนสายซอยไทเกอร ตองแกปญหาทุกป บางสายก็ซอมแซมบอยมาก 
สายหมูบานตรีทิพย  ชาวบานก็ไดรองเรียนเรื่องถนนบอยครั้งไปถึงจังหวัดกระบี่ สามารถเขา
ไปดูและสอบถามพี่นองในพื้นที่ไดครับ 

 
ตามที่ทานรองนายกฯ ไดบอกวา โครงการที่ขออนุมัติบางโครงการ เนื่องจากพี่นองประชาชน
ไดรองเรียนไปยังจังหวัดกระบี่  เราไมควรใชเหตุผลนี้ในการจัดสรรงบประมาณ ตอไปถาหาก  
พี่นองอยากไดโครงการใดก็ตองเรียงเรียนไปยังจังหวัด พี่นองจะไมมาแจงกับทางเทศบาลแลว
เพราะแจงไปยังจังหวัดกระบี่แนนอนกวา  เราควรพิจารณาตามความเหมาะสมมากกวา ทาน
บอกวาโครงการแคระยะทางสั้นๆก็จริงแตก็ตองใชงบประมาณที่เยอะมาก ถานํางบประมาณ
มาทําโครงการในหมูบานอื่นๆ ก็อาจจะไดระยะทางหลายกิโลเมตร ทางฝายบริหารอาจ
พิจารณาถึงความจําเปนในเขตชุมชนที่หนาแนนกอน อาจจะเห็นวาเหมาะสมกวาก็ไมวากัน
ครับแลวแตมุมมอง ชาวบานก็มีความตองการเหมือนกันทุกพื้นที่  ก็ขอฝากใหชวยชี้แจงทํา
ความเขาใจกับพี่นองประชาชนไดรับทราบดวยครับ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 4.1 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัญ  หมูที่ 
2   
       งบประมาณ 282,000  บาท 
 
 

นายสุเทพ  บัวแกว       :    โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ซอยสามญั  หมูที่ 2  มรีายละเอียด การประมาณการราคา 
      และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
: 
 

 ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสามัญ  หมูที่ 2 งบประมาณ 282,000  บาท หรือไม 

        
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  10 เสียง 
 
 

 



๗ 

 

4.2 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาย 
      ปกครอง หมูที่ 4  งบประมาณ 493,000  บาท 

         
นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ านนาย ปกครอง หมูที่  4  มีรายละเอียด            
การประมาณการราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   
 

 
 
 
 

รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
: 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติมใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานนายปกครอง หมูที่ 4 งบประมาณ 493,000  บาทหรือไม 

        
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  10 เสียง 

 

 



๘ 

 

4.3 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนา 

                  โรงเรียน หมูที่ 8  งบประมาณ 282,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนาโรงเรียน หมูที่  8 มีรายละเอียดการ  
ประมาณการราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   
 

 

 

รองประธานสภาฯ 
 
 

มติที่ประชุม 

: 
 
 

: 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหนาโรงเรียน หมูที่ 8  งบประมาณ 282,000  บาท  หรือไม 

        
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  10 เสียง 
 

 



๙ 

 

4.4 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 1,174,075.99 บาท และเงินทุนสํารองเงินสะสม 819,924.01 บาท   

               โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานไร - คลองเนียง หมูที่ 11  รวมงบประมาณ 1,994,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานไร - คลองเนียง หมูที่  11  มีรายละเอียด การประมาณ
การราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   



๑๐ 

 

 

รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
 
: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 1,174,075.99 บาท และเงินทุนสํารองเงิน

สะสม 819,924.01 บาท  โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานไร - คลองเนียง หมูที่ 11  

รวมงบประมาณ 1,994,000  บาท    หรือไม        

อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  10 เสียง 
 

 

4.5  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง 

                 หมูบานตรีทิพย หมูท่ี 11 งบประมาณ 496,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมูบานตรีทิพย หมูที่ 11 มีรายละเอียด 
การประมาณการราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   

 



๑๑ 

 

รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังหมูบานตรีทิพย หมูที่ 11 งบประมาณ 496,000  บาท หรือไม 

        
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  10 เสียง 
 

4.6 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

                 หมูบานตรีทิพย – หมูบานวรารมณ หมูท่ี 11  งบประมาณ 328,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมูบานตรีทิพย – หมูบานวรารมณ หมูที่ 11    
มีรายละเอียด การประมาณการราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   

 

รองประธานสภาฯ 
 

 
 

มติที่ประชุม 

: 
 
 
 
: 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะขออนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมูบานตรีทิพย – หมูบานวรารมณ หมูที่  11  งบประมาณ 
328,000  บาทหรือไม 
         
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  9 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
 

 



๑๒ 

 

4.7 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทเกอร  

                หมูท่ี 11  งบประมาณ 243,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทเกอร ม.11  มีรายละเอียด การประมาณการ
ราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   

 

 

รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยไทเกอร  หมูที่ 11  งบประมาณ 243,000  บาท หรือไม 

        
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 10 เสียง 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

4.8 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

                 สายกระบ่ีใหญ-บางขนุน หมูท่ี 11  งบประมาณ 498,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระบี่ใหญ-บางขนุน หมูที่  11  
มีรายละเอียด การประมาณการราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   

 

รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
 
: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระบี่ใหญ-บางขนุน หมูที่ 11  งบประมาณ 498,000  บาท 
หรือไม 

        
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  9 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

 

 

 



๑๔ 

 

5.9 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                  สายกระบี่ใหญ – บางขนุน หมูท่ี 11  งบประมาณ 448,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระบี่ใหญ – บางขนุน หมูที่ 11         
มีรายละเอียด การประมาณการราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   

 

 

รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
 
: 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระบี่ใหญ – บางขนุน หมูที่ 11  งบประมาณ 448,000  บาท 
หรือไม 

        
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 10 เสียง 



๑๕ 

 

4.10  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปาตุงหลิ้ง   

                   หมูท่ี 12  งบประมาณ 602,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว       
 

: โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปาตุงหลิ้ง หมูที่ 12 มีรายละเอียด การประมาณการ
ราคา  และตามแบบกอสรางที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว   

 

 

รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
: 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กปาตุงหลิ้ง หมูที่ 12  งบประมาณ 602,000  บาท  หรือไม        

อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  10 เสียง 

 
 



๑๖ 

 

4.11 เรื่องขอเห็นชอบจายเงินอุดหนุน จํานวน 2 โครงการ 
       - โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงสูงพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟาสายโคกกอ  หมูที่ 11  

                    โอนเพิ่ม 22,500บาท 
       - โครงการติดตั้งมาตรและวางทอประปาโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบ่ีนอย โอนเพิ่ม 1,847 บาท 
 

นายนิรุตติ์ มีมะแม : 
 
 
 
 
 

  -   โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงสูงพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟาสายโคกกอ  หมูที่ 11 
ดวยเทศบาลตําบลกระบี่นอย ไดโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 2 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 โอนงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โอนออกจาก
แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน โอนออก จํานวน 22,500 บาท โอนเขา
แผนงานเคหะชุมชนงานไฟฟา ถนน อุดหนุนสวนราชการ ตามโครงการขยายเขตระบบ
จําหนายแรงสูงพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟาสายโคกกอ  หมูที่ 11  สาเหตุที่ตองโอนเพิ่ม      
สืบเนื่องมาจากโครงการมีการเปลี่ยนแปลง อุปกรณบางอยางไมครบถวน การไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ไดสงหนังสือขอเพิ่มเติมงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ มท 53101.8/กบ 
(CS) 0344/41 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2562 จึงตองมีการโอนงบประมาณ และขอความ
เห็นชอบตอสภาฯในวันนี้ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ที่สงใหทุกทานลวงหนาแลว 
  -  โครงการติดตั้งมาตรและวางทอประปาโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
โครงการนี้เปนการแกไขราคากลาง ตองมีการประมาณการราคาใหม งบประมาณจึงเพิ่มขึ้น
จากเดิม 1,847 บาท กองการศึกษาจึงตองโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยว
การศึกษา  งบบุคลากร หมวดรายจายเงือนเดือน (ฝายประจํา) เงินประจําตําแหนง โอนออก 
1,874 บาท เพื่อเพิ่มเขาไปในโครงการติดตั้งมาตรและวางทอประปาโรงเรียนเทศบาล 1 
บานกระบี่นอย ใหครบตามยอดที่การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่ แจงมา ตามหนังสือที่ 
มท 55510-25317 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562  เมื่อโอนเงินอุดหนุนทั้งสองโครงการแลว 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67 (8) คือการจายเงิน
อุดหนุน และการจายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผูวาราชการจัดหวัดอนุมัติแลว จึงจะดําเนินการจายไดตอไป  รายละเอียดการ
โอนเงินของทั้งสองโครงการมีดังนี้ 
 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2562 

โอนครั้งที่ 2 
 

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจาย ประเภท
รายจาย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ 
กอนโอน 

(+/-)จํานวนเงิน งบประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวเคหะ
และชุมชน 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เ งิ น เ ดื อ น
พนักงาน 

 946,700.00 756,100.00 22,500.00(-) 733,600.00 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟาถนน งบอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
สวนราชการ 

โครงการขยาย
เ ข ต ร ะ บ บ
จําหน ายแรง
สูงพรอมติดตั้ง
ห ม อ แ ป ล ง
ไฟฟาสายโคก
กอ  หมูที่ 11 

400,000.00 6,208.83 22,500.00(+) 28,708.83 



๑๗ 

 

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจาย ประเภท
รายจาย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ 
กอนโอน 

(+/-)จํานวนเงิน งบประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

เงินประจํ า
ตําแหนง 

 60,000.00 54,000.00 1,847.00(-) 52,153.00 

แผนงาน
การศึกษา 

 งบอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
สวนราชการ 

โครงการติดตั้ง
มาตรและวาง
ท อ ป ร ะ ป า
โ ร ง เ รี ย น
เท ศ บ า ล  1 
บ า น ก ร ะ บี่
นอย 

74,500.00 74,500.00 1,847.00(+) 76,347.00 

เหตผล/คําชี้แจง 
* การไฟฟาแจงคาใชจายเพิ่มเติม ทําใหงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอตอการใชจาย – เปนไปตามหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ที่ มท 
53101.8/กบ (CS) 0344/41 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2562 
* การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่ แจงราคาคาติดตั้งวางทอประปาฉบับใหม ทําใหงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอตอการจาย – เปนไปตาม
หนังสือการประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่ ที่ มท 55510-25317 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 
 

รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นใดบาง 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหจายเงินอุดหนุน จํานวน 2 โครงการ 
- โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงสูงพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟาสายโคกกอ  หมูที่ 11  
 โอนเพิ่ม 22,500บาท 
- โครงการติดตั้งมาตรและวางทอประปาโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย โอนเพิ่ม 1,847 
บาท หรือไม 
 
เห็นชอบดวยมตเิปนเอกฉันท 10 เสียง 

4.12  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 21 รายการ 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวีงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543  

ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพ เปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

ฉะนั้นในวันนี้จึงขอใหสภาฯไดพิจารณาอนุมติโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 21 รายการ ประกอบดวยสํานักปลัด 11 รายการ กองคลัง 3 

รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 6 รายการ กองการศึกษา 1 รายการ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด  (โอนตั้งจายเปนรายการใหม) 
1.  โครงการตอเติมหองประชาสัมพันธและหองเลขานุการนายก  งบประมาณ 

150,000  บาท  
2.  ชุดรับแขกไม   จํานวน 1 ชุด   งานทะเบียนและบัตร ไวเพื่อบริการประชาชน

ที่มาติดตอราชการ  งบประมาณ  20,000 บาท 
3.  จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ขนาดเสนทแยงมุม 200 นิ้ว  งบประมาณ  

59,150 บาท 
4.  เครื่องขยายเสียงหองประชุมใหญ 1 ชุด งบประมาณ  155,000  บาท 
5.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 

34,000  บาท    
เพื่อทดแทนเครื่องเกา  และเพื่อการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล  ราคาเครื่องละ 17,000 
บาท 
 6.  เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  2,500 บาท 
 7.  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง   
งบประมาณ 4,300 บาท 
 8.  อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน 4 เครื่อง 

เครื่องละ 700  บาท  งบประมาณ  2,800  บาท 
 9.  เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 2,500 บาท  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 10.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 17,000  
บาท   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
กองคลัง (โอนงบประมาณเพิ่มเพื่อใหเพียงพอแกการใชจาย) 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  17,000  บาท 
 2.  เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง   งบประมาณ  2,500  บาท 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (โอนตั้งจายเปนรายการใหม) 
 1.  ตูบานเลื่อนกระจก 2 บาน 4 ชั้น จํานวน 1 ตู   งบประมาณ 6,800 บาท 
 2.  ตูบานเลื่อนกระจก 2 บาน 3 ชั้น จํานวน 1 ตู  งบประมาณ  4,300 บาท 
 3.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1  เครื่อง  งบประมาณ  
17,000 บาท 
 4.  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
16,000 บาท 
 5.  เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 2,500 บาท 
 6. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี แบบ Network  ราคา  10,000 บาท 
 

สํานักปลัด (โอนตั้งจายเปนรายการใหม) 
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens พรอม

อุปกรณและติดตั้ง งบประมาณ 91,260 บาท   
 



๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
: 
 

: 
 
: 
 
 
: 
 

กองการศึกษา (โอนตั้งจายเปนรายการใหม) 
 1. โครงการกอสรางปายชื่อและปรับปรุงซอมแซมรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด   
งบประมาณ  120,000 บาท   
 

กองคลัง (โอนงบประมาณเพิ่มเพื่อใหเพียงพอแกการใชจาย) 
1. เครื่องพิมพ  Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง  

งบประมาณ 9,000  บาท 

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 ที่ไดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว จึงขอใหสภาฯไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปครับ 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นใดบาง 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
จํานวน 21 รายการหรือไม 
 
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท 10 เสียง 

4.13 เรื่องขอความเห็นชอบลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจาก 
                   ชุมชนระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี  กับ เทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

 
นายณฐนนท สูทอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจดัการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจงัหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่  25 มกราคม 2561 ไดแจงแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่  และ
มอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่เปนหนวยรวบรวม และกําจัดขยะอันตรายจาก
ชุมชนซึ่งเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดใหมีจุดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน 
และหมูบานทุกหมูบาน เพื่อเก็บรวบรวมแลวนําไปกําจัดใหเปนไปตามหลักการกําจัดมูลฝอย 
และของเสียอันตรายชุมชน น้ัน เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558  จึงใหนําเสนอสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบ
บันทึกขอตกลงในการมอบหมายการจัดทําบริการสาธารณะการกําจัดของเสียอันตราย เพื่อ
มอบหมายภารกิจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ในการรวบรวมและนําไปกําจัดให
ถูกตองตามหลักการกําจัดขยะและของเสียอันตรายจากชุมชน   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

บันทึกขอตกลง 
วาดวยความรวมมือการบริหารจัดการมลูฝอยอันตรายจากชมุชน 

ระหวาง 
องคการบรหิารสวนจังหวัดกระบี่ กับเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้น ระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กับ เทศบาลตําบล
กระบี่นอย เพื่อใหเกิดการบูรณาการดานความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน      



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 

เพื่อแกปญหาการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน โดยมีเปาหมายตามแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดกระบี่ มีการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน
ที่ถูกหลักวิชาการ  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาใน
เขตพื้นที่และสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดกระบี่ โดยมีขอตกลงให
ความรวมมือ ดังนี้  
          ขอ 1 บันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “บันทกึขอตกลงใหความรวมมือการบริหารจัดการมลู
ฝอย อันตรายจากชุมชน” 
          ขอ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เปนหนวยงานศูนยกลางในการรวบรวมมูล
ฝอยอันตรายจากชุมชน โดยจัดตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 
เปนคากําจัด/วัสดุ/อุปกรณ ใหความรูดานเทคนิค วิธีการรวบรวมจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชน 
          ขอ 3  “ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดกระบี่” ใหความรวมมือในการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชนในเขตพื้นที่  เพื่อจัดสงใหหนวยงาน
ศูนยกลาง  ไดสงตอไปกําจัดตามหลักวิชาการพรอมเผยแพรความรูโดยประชาสัมพันธการ
ดําเนินตามแผนฯ ใหการสนับสนุนบุคลากร บันทึกขอมูล สถิติสถานที่รวบรวม ตลอดจนปจจัย
อื่นๆ เชน คาธรรมเนียมในการขนสง นํามูลฝอยอันตรายไปกําจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่กําหนด (ถามี) เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 
          “บันทึกขอตกลง” นี้ทําขึ้นสองฉบับ โดยมีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอาน
และเขาใจโดยตลอด จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานสําคัญ 
                                          ลงนาม ณ วันที่ ................................... 
 
ลงชื่อ.......................................ผูทําบันทึกขอตกลง   ลงชื่อ.............................................พยาน 
     (นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล)                                  (............................................)  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่                         ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ 
 
ลงชื่อ.......................................ผูทําบันทึกขอตกลง   ลงชื่อ.............................................พยาน 
     (นายโชคนรินทร ขาวเหลือง)                             (............................................)  
   นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย                              ทองถิ่นจังหวัดกระบี่ 
 
 
 ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายประเด็นใดเพิ่มเติมอีกบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริหารจัดการมูลฝอย
อันตรายจากชุมชนระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  กับ เทศบาลตําบลกระบี่นอย 
หรือไม 
 
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท  10 เสียง 



๒๑ 

 

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม  สมัยประชุม 

                       สามัญประจําป พ.ศ. 2562 ,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปและระยะเวลาของสมัยประชุม 

                       สามัญประจําปสมัยแรก พ.ศ. 2563  

เลขานุการสภาฯ 

 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 

 
 
 
 
 

: 
 

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม สมัย
สามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนด ไมเกิน
สามสิบวัน อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554  ขอ 21 จึงขอนําปรึกษา
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อกําหนดจํานวนประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป  2562  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก พ.ศ.2563 
 
มีมติกําหนดสมัยประชุมสามญัประจําป 2562 ไว 4 สมัย คือ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562 
สมัยที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30  สิงหาคม 2562 
สมัยที่ 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
และกําหนดสมัยประชุมสามญัประจําป สมัยแรกของป 2563 ไวดังนี้ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563  ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 

 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ   
นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่นองประชาชน หมูที่ 11 สภาฯก็ไดอนุมัติจายขาดไปก็ได
โครงการไปหลายโครงการ แตยังมีหลายหมูบานที่ยังรอคอยการชวยเหลืออยู  ในสวน
ของงบประมาณกระผมก็เขาใจวามีไมเพียงพอ พี่นองหมูที่ 10 ฝากบอกมาวา ตองการ
ใชน้ําประปาภูมิภาค จากบานนายเปลี่ยน จนถึงวัดโพธ์ิเรียง เรื่องโครงการระบบประปา
จากอางเก็บน้ําคลองแหง ที่ไดอนุมัติงบประมาณจากสภาฯไปแลวนั้น ก็ไดบอกกับ
ชาวบานไปแลววาจะมีการปลอยน้ําใหชาวบานไดใช แตก็ยังมีปญหาในการวางทอ     
ถือเปนการใชงบประมาณโดยเปลาประโยชน  ในชวงฤดูแลงพี่นองประชาชนในหลายๆ
พื้นที่ไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ํา อยากฝากใหชวยแกปญหาดวย กระผมก็ไดสอบถาม
ทานนพดล หวังกอ รองนายกฯ ไปหลายครั้ง ก็ไมไดรับคําตอบที่ชัดเจน กระผมก็ไม
สามารถชี้แจงกับพี่นองประชาชนไดเขาใจ  เทศบาลก็มีรถบรรทุกน้ําแค 1 คัน ก็ไม
สามารถชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ไดทั่วถึง แหลงน้ําในหมูที่ 7 ก็ยังมีน้ําอยู ถาหากมี
การจัดการที่เหมาะสมก็สามารถชวยเหลือพี่นองไดในหลายพื้นที่  เรื่องตอไปคือเรื่อง
ของอาหารกลางวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ขอฝากใหผูที่เกี่ยวของชวย
กํากับดูแล และคอยตรวจสอบ ผูรับเหมา ใหจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่มีความ
เหมาะสมทางดานโภชนาการดวย  ในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารแทนพี่นอง
ประชาชน สําหรับโครงการตางๆที่ไดอนุมัติงบประมาณผานสภาฯไปแลวนั้น ในคราว
ตอไปก็ขอฝากใหชวยพิจารณาโครงการใหกับพี่นองประชาชนในสวนอื่นๆ ที่ไดรับความ
เดือนรอนดวยครับ 



๒๒ 

 

 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมบัติ เหลาเส็น 
 
 
 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 

 
ขอฝากเรื่องขยะที่เปนอันตราย ที่เทศบาลไดทํา MOU กับ องคการบริหารสวนจังหวัด
กระบี่ไปแลวนั้น ขยะที่เปนอันตรายในชุมชน อยากใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบชวย
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบดวย บางพื้นที่กระผมก็ยังเห็นมีการทิ้ง
ขยะที่มีสารพิษลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ อยากฝากใหชวยแกปญหานี้ดวย ใหพี่นอง
ประชาชนไดรับทราบถึงอันตรายที่อาจตามมา หรืออาจจะขอความรวมมือ จากฝาย
ตางๆ เชนกองสาธารณสุข , อสม. ,หรือผูนําชุมชนตอไป เรื่องตอไปคือเรื่องน้ําประปา
ภูมิภาคตามที่ทาน เจริญศักดิ์  เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 ไดอภิปรายไปแลว         
ไมทราบวาทางเทศบาลไดประสานไปยังประปาสวนภูมิภาคแลวหรือยัง  เพราะกอน
หนานี้ประปาภูมิภาคเคยแจงวาจุดนี้ไมสามารถดันน้ําได แตปจจุบันนี้มีการปรับปรุง
เครื่องไมเครื่องมือ และระบบตางๆไปมากแลว หรืออาจมีวิธีการใหมๆ ฝากใหสอบถาม
ไปอีกครั้ง ตอนนี้น้ําประปาภูเขาไมเพียงพอ ชาวบานตองการใหขยายเขตประปา
ภูมิภาคไปถึงบานโพธิ์เรียง สวนอื่นๆก็ใชประปาภูเขาไปกอน  ขอสอบถามผูดูแล
น้ําประปาภูเขาวาเปดน้ําใหไหลนอยเกินไปหรือไม เพราะน้ํามาไมเต็มที่ หรือน้ํามีนอย
จริงๆ ก็อยากฝากใหปรึกษากับเจาหนาที่ชลประทานอาจจะมีแนวทางแกปญหาได 
เพราะชลประทานจังหวัดกําระบี่ก็เคยมารวมสํารวจในพื้นที่และก็ไดบอกวายินดีให
ความชวยเหลืออยางเต็มที่ กระผมอยากฝากใหประสานกับชลประทานใหชวยปลอยน้ํา
เพิ่มอีกหนอย แลวเราก็คอยมาบริหารที่ปลายทออีกครั้ง เจาหนาที่ก็ตองสํารวจ
ตรวจสอบดวยเนนในเรื่องการบริหารจัดการ และตองพูดคุยทําความเขาใจกับพี่นอง
ประชาชนในเรื่องการใชน้ํา คนที่อยูตนน้ําไมควรเปดน้ําทิ้งเพราะไมตองจายคาน้ํา ตอง
สรางจิตสํานึก เราตองรวมมือกันดูแลหลายๆฝาย ก็ขอฝากดวยครับ 
 
ตอนนี้พี่นองประชาชนหลายหมูบานกําลังประสบปญหาขาดแคลนน้ํา เพราะปนี้แลง
หนักมาก การแกปญหาก็เปนเรื่องยากมาก กระผมก็เห็นใจผูบริหาร ในสวนของหมูที่ 1 
ก็มีปญหาเชนกัน ขาดแคลนน้ํามาหลายวันแลวเชนกัน ที่ผานมาทางผูบริหารและกอง
ชางก็ไดลงพื้นที่ไปสํารวจมาแลว แตตอนนี้พี่นองในพื้นที่ก็ยังไมมีน้ําใช ขอหารือวาจะหา
วิธีการใดเพื่อแกปญหาเรื่องน้ํา  กระผมเองก็ไดพูดคุยกับพี่นองมาบางแลว ก็เสนอมาวา
ถาเพิ่มสันเขื่อนทําไดหรือไม บางคนก็เสนอมาวาใหติดตั้งมิเตอรใหกับผูใชน้ําหรือหา
มาตรการอื่นๆ เชนถาใชน้ําไมเกิน 20 หนวย ก็จะไมเก็บคาน้ํา หรือถาใชเกินจะเก็บ
เพิ่มหนวยละเทาไรก็วากันไป  และก็ฝากใหพวกเราทุกคนรวมกันแกปญหาเพื่อพี่นอง
ประชาชนตอไปครับ 
  
ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่เสนอโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนใหพี่นองประชาชน  
วันนี้พี่นองหมูที่ 11 ไดฝากเรื่องมาขอความชวยเหลือวาใหเทศบาลชวยติดตั้งไฟฟา   
สองทาง จํานวน 2 ดวง บริเวณปากทางของถนนสายนานอก – บางขนุน พี่นองบริเวณ
นั้นเดือดรอนเพราะถนนมืดมาก ขอบคุณครับ 
 
ตามที่ทานวิสิทธิ์ หิรัญ สมาชิกสภาฯเขต 1  ไดอภิปรายก็ขอยอมรับวาน้ําประปามีไม
เพียงพอ กระผม กับ ทานรองนายก นพดล  หวังกอ และผู ใหญบาน ก็ไดขึ้นไป
ตรวจสอบแหลงน้ํา ชาวบานก็มีการเปดน้ําใชเยอะมากเพราะน้ําประปาภูเขาไมไดติด
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นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายยงยุธ  บุญทองแกว 
 
 
 
นายกฯ 
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: 
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มิเตอร เราตองหาวิธีแกปญหา กระผมขอเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การใชน้ําประปาภูเขาทั้งในสวนของหมูที่ 7 และหมูที่ 5 โดยมีผูใหญบาน ทั้ง 2 หมู 
กระผม ,ทานรองนายก นพดล  หวังกอ และผูเชี่ยวชาญ เพื่อมาจัดการและดูแลจะดี
หรือไม  ก็อาจจะตองตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องดันน้ําในทอถาหากน้ําปกติไม
สามารถไหลไปได แตก็ตองไปศึกษาในเรื่องระบบประปา และเราก็ไดคิดกันวาจะเจาะ
อีกฝงเชื่อมมาอีกฝงก็ตองลองดูวาน้ําจะไหลหรือไม การเพิ่มสันเขื่อนก็เปนอีกวิธีการ
หนึ่งตอนนี้ในอางมีน้ํานอยมาก ดินก็ทับถมอยูมากนาจะมีการขุดลอก เราตองรวมมือกนั 
ตองหาผูรับจางที่มีความเชี่ยวชาญมาดําเนินการครับ 
 
เรื่องน้ําเราก็แกปญหามาโดยตลอด แตก็ไมสามารถแกไดหมด เรื่องน้ําประปาจาก
ชลประทาน ม.5 เราก็ไดประสานไปแลวแตตอนนี้ติดปญหาทอขาด เนื่องจากทางหลวง
ชนทบกําลังขยายถนน ปรับปรุงทอเหลีย่มขางถนน ก็ขอแจงใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
การทําสันเขื่อนหมูที่ 7 ก็ตองใชงบประมาณมาก ก็ตองไปดูงบประมาณอีกครั้งวา
สามารถทําไดหรือไม แตเราอาจจะแกปญหาดวยการเอาถุงทรายไปวางกอนก็ได ไป
ชวยกันหลายๆฝายทั้งผู ใหญบาน สมาชิกสภาฯพนักงาน คอยมาหารือกันอีกครั้ง  
สวนการขยายเขตประปา หมูที่ 10 ถึงหมูที่ 3 เมื่อ 2 ปที่แลวก็ไดลงสํารวจ และก็
ขยายเขาไปดานในหมูที่ 10 เกือบทั่วแลว แตตอนทําประชาคมพี่นองไมเห็นดวย
เพราะวามีประปาภูเขาอยู  ก็ขอทําความเขาใจใหทุกทานไดทราบ ตอนนี้ก็คงตองทํา
หนังสือประสานไปยังการประปาภูมิภาคอีกครั้ง แตก็ตองไปดูงบประมาณดวยวามี
หรือไม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ในสวนของหมูที่ 1 กระผมก็ไดลงสํารวจตลอด
ก็กําลังแกปญหาอยูชวยพูดคุยทําความเขาใจกับพี่นองเรื่องการใชน้ําอยางประหยัด ใน
สวนของโครงการตางๆที่ไดอนุมัติไปแลว ที่ทานเจริญศักดิ์  เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 
2 ไดอภิปรายวาหมูที่ 3 ไมไดโครงการเลย ก็ไมตองนอยใจ ยังมีโครงการของหมูที่ 3
กําลังประกาศโครงการอยู งบประมาณสองลานกวาบาท  สวนหมูที่ 7 และหมูที่ 5 ก็มี
โครงการปรับปรุงถนนหลายสาย สวนเรื่องที่ทานสมบตัิ เหลาเส็น แจงเรื่องขอไฟฟาสอง
ทาง ถาใชไฟฟาสวนตัว  สามารถมาเขียนคํารองไดเลยครับ หลายๆโครงการก็กําลังทํา
อยู ถนนสายถ้ําเสือ-โพธิ์เรียง ก็กําลังขยายเปน 4 เลน พรอมไฟสองทางตลอดทั้งสาย 
สมาชิกสภาฯ  ก็ไดลงพื้นที่ไปเคลียรปญหาจนสําเร็จไปดวยดี  โครงการตางๆที่ผานมาก็
ทําไปเยอะมาก ก็ตองขอบคุณทานนายกที่ไดพัฒนาทุกๆดานตามนโยบายที่เคยไดวาง
เอาไว เรื่องอาหารกลางวันก็จะใหทานรองนายกยงยุธ  บุญทองแกว อธิบายอีกครั้งครับ 
 
เรื่องของอาหารกลางวันก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่คอยเปนหวงและชวยดูแล 
ตอไปกระผมจะกําชับเจาหนาที่ของกองการศึกษาใหคอยติดตามดูแลอยางใกลชิด ขอให
ทุกทานสบายใจได ครับ 
 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่ไดอภิปรายดวยความเปนหวงพี่นองประชาชน ที่ผาน
มาก็มีปญหาเขามามากมายใหเราแกไข แตละปญหาก็ตองแยกแยะ แตละประเด็น ใน
สวนเรื่องปญหาการขาดแคลนน้ํา เรื่องน้ํากระผมก็ไดมอบหมายใหทานรองนายก    
นพดล  หวังกอ เปนผูดูแล เรื่องการศึกษาศาสนา ก็มอบหมายใหทานรองนายก     
ยงยุธ บุญทองแกว ดูแล เรื่องสาธารณสุขก็ใหที่ปรึกษา ทานอุษา  สายเส็น เปนผูดูแล 
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 ซึ่งตอนนี้ก็ไดลาออกไปแลว  และทุกๆเรื่อง ทุกกองการตางๆทางเทศบาลก็ไดแกไข
ปญหาทุกประเด็น ในขณะนี้เราก็มีปญหาเรื่องขาดแคลนน้ําเปนประเด็นหลักที่จะตอง
แกไข  ทานสมาชิกสภาฯหลายทานก็ไดอภิปรายไปแลว  เสนอใหขยายเขตประปาหมูที่ 
10 –หมูที่ 3 กอนนี้กระผมพรอมดวยคณะผูบริหารก็เคยไดพูดคุยกับพี่นองในพื้นที่ ใน
ตอนนั้นยังไมมีปญหาเรื่องน้ํา แตคณะผูบริหารก็ไดคาดการณไวแลววาในอนาคตตอง
เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําแนนอน พี่นองในพื้นที่ไดใชน้ําฟรีมาตลอดก็ไมตองการ
น้ําประปาภูมิภาค แตตอมาเมื่อเริ่มขาดแคลนน้ํา พี่นองที่เคยใชน้ําประปาของหวยราก
ไมก็ไดโทรศัพทมาขอความชวยเหลือกับกระผมมากมาย วันนี้ทานวินัส  ชุมบุตร สมาชิก
สภาเขต 2 ไดลุกขึ้นอภิปรายก็ถูกตอง กอนนี้เทศบาลก็เคยไดหารือกับทางผูแทนของ
การประปาสวนภูมิภาค ก็ไดรับคําตอบวาแรงดันน้ําไมพอ แตในวันนี้เทศบาลก็ได
สอบถามไปยังการประปาสวนภูมิภาคอีกครั้ง ซึ่งการประปาสวนภูมิภาคไดปรับเปลี่ยน
ทอสงแรงดันสูงก็อาจจะแกปญหาใหพี่นองประชาชนได ก็ตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ
ทุกทานที่เปนหวงพี่นองประชาชนเสนอความเห็น ในสวนของประปาหวยรากไมก็ขอทํา
ความเขาใจวาทอสงน้ําของประปาหวยรากไม ก็เปนทอเดิมซึ่งติดต้ังมานานมากแลว แต
ในปจจุบันก็มีบานเรือนราษฎรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากและไดเจาะทอสงเพื่อใชน้ํา
เพิ่มขึ้น ทําใหน้ําประปาหวยรากไมมีไมเพียงพอในชวยฤดูแลง  เทศบาลเองตองการทีจ่ะ
ปรับเปลี่ยนระบบบริการจัดการใหมก็ไมสามารถทําได พี่นองที่ไดใชนํ้าก็ไมพอใจ ก็ตอง
หาวิธีการกันตอไป ในสวนของอางเก็บน้ําคลองแหงในการตอทอเพื่อใชน้ําก็ตองหา
วิธีการใหเร็วที่สุด ตามขั้นตอนตอไป โครงการที่ไดรับการอนุมัติจายขาดในวันนี้ ก็อยา
นอยใจวาหมูใดไดโครงการมากกวา เพราะที่ผานมานั้นหมูอื่นๆก็ไดโครงการไปหลายๆ
โครงการแลวเชนกัน วันนี้ก็ตองขอขอบคุณทุกทานครับ 

 
รองประธานสภาฯ              :    กลาวปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   11.50 น 
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ลงชื่อ      วินัส   ชุมบุตร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อัจฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

    ลงชื่อ    กันยารัตน  นะบุตร    ผูรับรองรายงานการประชุม  

       (นางสาวกันยารัตน  นะบุตร    ) 
   รองประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ    สมเกียรติ์  หลานหลาย     ผูจดบันทึกการประชุม 

        (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย) 
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